

EAS VIỆT NAM

Chương Trình Quản Trị Tinh Gọn
ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRẺ TIỀM NĂNG
YOUNG LEADERSHIP PROGRAM (MiniYLP)



Don't walk if you can run!



EAS VIETNAM
HIGHER HUMAN RESOURCE

Cơ Hội Thách Thức Và Trải Nghiệm Quản Trị Cho Nhà Lãnh Đạo Trẻ Tiềm Năng

Thông điệp của Tổng Giám đốc

YLPs là dự án phát hiện và hỗ trợ tài chính đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng cho tổ chức và doanh nghiệp có cấp văn bằng theo chuẩn nhân lực EAS IHHRM G23.0 toàn cầu đầu tiên của khu vực và Việt Nam.

Dự án YLPs sẽ mở ra một cơ hội thách thức và trải nghiệm quản trị thực tế cho các nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng từ khi họ còn là sinh viên tại các trường ĐH, CĐ... của Việt Nam và trên toàn thế giới có cơ hội được tiếp cận với quản trị chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu cho một sự phát triển khác biệt và đẳng cấp quốc tế.

Dự án được thiết kế chuyên biệt với những nội dung làm thay đổi và phát triển trí tuệ lãnh đạo toàn cầu cùng với năng lực tư duy, năng lực hành vi và các nhóm chuyên môn tác nghiệp của nhà lãnh đạo thực thụ trong tương lai gần.

Với danh tiếng hơn hai thập kỷ của mình, EAS Vietnam IHHR Institute hy vọng sẽ đem đến cho các ứng viên của dự án những trải nghiệm quản trị khác biệt hơn bất kỳ nơi đâu, tiếp thêm năng lực và công cụ để ứng viên thực hiện hoài bão của mình ngay từ hôm nay.



Drs. Bùi Phương Việt Anh
Tổng Giám đốc EAS Việt Nam
Cha đẻ Học thuyết Kinh tế
Tổng thể và chuẩn Nhân lực
EAS IHHRM G23.0 Quốc tế

Thông tin về EAS Vietnam IHHR Institute

EAS Vietnam IHHR Institute là cơ sở đào tạo Lãnh đạo và Quản trị cấp cao Quốc tế của tư nhân đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các chương trình đào tạo Quản trị Sau Đại học, Quản trị Đại học, các chương trình CEO, IHRM, kỹ năng nghề nghiệp Quốc tế. Các chương trình đào tạo cho cá nhân và tổ chức về Lãnh đạo và Quản trị toàn diện và khắt khe được ví như “ĐH West Point tại Việt Nam”



CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ TINH GỌN ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO TRẺ TIỀM NĂNG (MiniYLP)

Tổng quan về MiniYLP

MiniYLP G23.0 (Young Leadership Program) là chương trình tinh gọn của dự án Tìm kiếm và Đào tạo các nhà Quản trị, Nhà Lãnh đạo Trẻ Tiềm năng. Chương trình đào tạo MiniYLP G23.0 được xây dựng với mục tiêu xoá bỏ ranh giới giữa năng lực làm việc của Việt Nam và Quốc tế.

Cách mạng công nghiệp 4.0 và EAS Việt Nam đang tạo ra xu hướng mới, chất lượng nguồn Nhân lực Lãnh đạo theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 Toàn cầu.

Chọn MiniYLP G23.0 - EAS Việt Nam để rèn luyện thành một Nhà Lãnh đạo trẻ Quốc tế là một sự lựa chọn thông minh và hiệu quả.

Hãy là một Nhà Lãnh đạo trẻ Quốc tế thông thái đúng với kỳ vọng của chính bạn bởi Thái độ - Khát vọng - Sự hành động - Chiến lược của bạn ngay từ hôm nay.

MiniYLP G23.0 không phải là các chương trình đào tạo truyền cảm hứng hay Kỹ năng đơn thuần. MiniYLP G23.0 phục vụ cho các mục tiêu nghề nghiệp, mục tiêu cuộc sống thành công và Quản trị hiệu quả cuộc sống vì mục tiêu sống hạnh phúc. Bởi vậy mà chương trình MiniYLP G23.0 này không phù hợp cho Sinh viên QUÁ BẠN RỘN với các hoạt động CLB hay cộng đồng khác.

Mục tiêu của MiniYLP

MiniYLP G23.0 nhằm phát hiện và huấn luyện ra những người lãnh đạo tiềm năng, hỗ trợ tài chính cho chương trình huấn luyện chuyên biệt cho sinh viên và các Nhà khởi nghiệp trẻ có cấp văn bằng theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu. Góp phần chuẩn hoá năng lực quản trị và nâng cao khả năng cạnh tranh của nhân lực hay các doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập thời 4.0. Đỡ đầu cho tinh thần khởi nghiệp và trợ giúp cho các Nhà khởi nghiệp là Sinh viên trong xây dựng nhân hiệu, tạo ra sự khác biệt và phát triển thành lãnh đạo trong tương lai gần. Nâng cao chất lượng quản trị cho Việt Nam và khu vực theo chuẩn EAS IHHRM G23.0 toàn cầu.



Nội dung của MiniYLP

Số môn học: 5 môn học (cần phân biệt môn học và module. Trên thực tế có nhiều cơ sở đào tạo đã lấy chương trình của EAS Việt Nam cả về tên và nội dung đào tạo song họ không thực hiện đầy đủ thời lượng theo khung chuẩn quốc tế).

Do tính chất bản quyền EAS Việt Nam chỉ công bố số môn học và thời lượng đào tạo theo khung chuẩn của Châu Âu và Mỹ bằng hệ thống tín chỉ và tích hợp công nghệ Hybrid giúp tăng hiệu quả học tập, giảm chi phí và thời gian cho người học. Đây cũng là điểm mạnh mà không phải đơn vị đào tạo nào cũng làm được.

Nội dung các môn học gồm:

Các môn học về Tư duy và chiến lược.

Các môn học về Hành vi của YLP.

Kiến thức chuyên môn về Quản trị Chiến lược và ứng dụng.

Đối tượng tham dự

Người lao động, Sinh viên độ tuổi từ 18 - 26 có mơ ước trở thành lãnh đạo trong các Tổ chức, Doanh nghiệp hay khởi nghiệp. Các ứng viên cho các vị trí lãnh đạo tại các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Ứng viên có ước mơ nghề nghiệp: Giám đốc Truyền thông (PR), Giám đốc Marketing, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Chiến lược, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Bán hàng, Giám đốc Đối ngoại, Giám đốc Sáng tạo.

Học bổng

Các chương trình học bổng YLP dành cho công dân Việt Nam và công dân quốc tế giai đoạn 2020 - 2026. Ứng viên YLP được xét duyệt mức học bổng toàn phần, bán toàn phần tùy vào điều kiện được phỏng vấn trực tiếp hoặc tri Chương trình Tri ân Ngày vàng, Giờ vàng của Chủ tịch Quỹ Học Bổng EAS Việt Nam.

Thời lượng đào tạo

Thời lượng đào tạo 50 tín chỉ (5 tháng) theo khung chuẩn của Châu Âu và Mỹ.

Người học tự chọn hình thức đào tạo cho phù hợp với mục tiêu và điều kiện của cá nhân. Chất lượng của các hình thức đào tạo tại EAS Việt Nam cam kết là như nhau.

A. Học theo hình thức Face to Face (trực tiếp tại lớp).

B. Học theo hình thức trực tiếp qua giảng đường điện tử Realtime Online hiện đại nhất châu Á.